

Số: 50 /TB-UBND

Long An, ngày 05 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo
tại Hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Long An**

Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 04/02/2020, tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị trực tuyến với các thành viên Ban Chỉ đạo và các sở, ngành, địa phương để chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình, kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn và các kiến nghị, đề xuất; ý kiến của lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương về các nội dung liên quan; ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp và ý kiến của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn tỉnh Long An kết luận và chỉ đạo như sau:

Các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị của tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện những văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của UBND tỉnh và của các sở, ngành chức năng liên quan. Nhờ đó, đến nay tỉnh Long An đã kiện toàn xong Ban Chỉ đạo các cấp (tỉnh, huyện) và xác định được các tình huống đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế; nhiều biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa đã được triển khai thực hiện (như cho học sinh nghỉ học 01 tuần; tiến hành phun xịt thuốc để tiêu độc, khử trùng trong trường học và các nơi công cộng, nơi đông người, v.v...). Tuy nhiên, nhận thức về mức độ nguy hiểm và tính cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở một vài nơi chưa cao, nên hiệu quả triển khai thực hiện chưa tốt, còn một vài hạn chế, nhất là khâu tuyên truyền, giáo dục ý thức tự phòng tránh dịch bệnh trong nhân dân.

Trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp và để chủ động thực hiện công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Long An, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người của tỉnh tập trung thực hiện tốt một số công việc, như sau:

1. Yêu cầu lãnh đạo một số ngành, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo nghiêm túc rút kinh nghiệm khi không sắp xếp thời gian dự họp, cử cấp phó dự thay nhưng không báo cáo, xin ý kiến của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Lưu ý chung đối với các thành viên của Ban Chỉ đạo: khi Ban Chỉ đạo triệu tập cuộc họp thì thành viên Ban Chỉ đạo phải sắp xếp thời gian, công việc để dự họp đầy đủ; trường hợp bất khả kháng phải vắng mặt và cử cấp phó dự thay thì phải báo cáo, xin ý kiến trực tiếp Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Công điện số 121/CD-TTg ngày 23/01/2020, Công điện số 156/CD-TTg ngày 02/02/2020, Công văn số 164/TTG-KGVX ngày 03/02/2020 và các văn bản chỉ đạo khác của Thủ tướng Chính phủ; các Công điện, công văn chỉ đạo của Bộ, ngành liên quan; Chỉ thị số 70/CT-TU ngày 30/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 409/UBND-VHXH ngày 24/01/2020, Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 28/01/2020, Công văn số 444/UBND-VHXH ngày 03/02/2020, Thông báo số 44/TB-UBND ngày 02/02/2020, Thông báo số 45/TB-UBND ngày 02/02/2020 và các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh nCoV. Trong đó, chú ý thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục nhiều biện pháp, nhiệm vụ cụ thể, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tự phòng tránh dịch bệnh trong nhân dân.

Thông tin rộng rãi việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân ưu tiên sử dụng hình thức giải quyết các thông qua trực tuyến khi có yêu cầu xử lý công việc liên quan đến thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm công vụ trong giải quyết các thủ tục, yêu cầu của công dân, đảm bảo kịp thời, chính xác và thuận lợi nhất cho công dân.

3. Nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành để bảo vệ sức khỏe nhân dân; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Phải coi công tác phòng, chống dịch bệnh như “chống giặc”, là công việc khẩn trương, cấp bách, trọng tâm, đột xuất hiện nay, không kể ngày ngày lễ, ngày nghỉ; phải quán triệt cho cả hệ thống chính trị và nhân dân thông suốt, nắm chắc tính nguy hại, cách phòng ngừa khi chưa có dịch bệnh xảy ra; cách xử lý khi xảy ra dịch bệnh; thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh để cộng đồng cùng chung tay, chủ động phòng chống, không chủ quan, không hoang mang lo lắng. Chủ động, bình tĩnh, xử lý kiên quyết hơn nữa và phải có phương án, kế hoạch cụ thể kiểm soát tốt nhất dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ (dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ), không để dịch bệnh lan rộng.

4. Về chế độ thông tin, báo cáo

Yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn tỉnh Long An, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo ngày 02 lần. Cụ thể như sau:

- Sáng: vào lúc 09 giờ; Chiều: vào lúc 15 giờ.

- Nội dung báo cáo: Theo mẫu hướng dẫn của Sở Y tế (lưu ý: chỉ báo cáo những vấn đề phát sinh và nêu rõ các đề xuất, kiến nghị).

- Hình thức báo cáo: gửi báo cáo qua Email hoặc zalo cho Tổ tổng hợp thông tin, báo cáo của Sở Y tế và của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (trong trường hợp cần thiết thì báo cáo ngay qua Group Zalo của Ban Chỉ đạo).

Giao Sở Y tế tổng hợp chung và ký, gửi báo cáo Bộ Y tế, đồng gửi báo cáo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy theo quy định; trường hợp cần thiết thì tham mưu UBND tỉnh ký, gửi báo cáo cho cấp có thẩm quyền theo yêu cầu.

5. Về một số nhiệm vụ cụ thể

5.1. Sở Y tế

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh; chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, huy động mọi nguồn lực tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám, chữa bệnh, hạn chế thấp nhất tử vong ở người do dịch bệnh; cung cấp ngay số điện thoại đường dây nóng liên quan đến dịch bệnh rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, du khách, các cơ quan, đơn vị biết, liên hệ phối hợp phòng, chống dịch bệnh và phân công, bố trí cán bộ nhân viên trực đường dây nóng 24/24; khẩn trương cung cấp tài liệu, nội dung tuyên truyền cho các cơ quan liên quan để phối hợp thực hiện, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

- Thực hiện tổng kiểm tra, rà soát và xây dựng phương án đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc điều trị, thuốc kháng vi rút, vật tư y tế tương ứng với từng tình huống cụ thể, đảm bảo sẵn sàng phục vụ công tác giám sát, xử lý ổ dịch, xét nghiệm, cấp cứu điều trị bệnh nhân và vận chuyển bệnh nhân an toàn, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án bổ sung kinh phí trong từng tình huống và tiến hành mua sắm ngay những vật tư y tế, hóa chất, thuốc điều trị, phương tiện, trang thiết bị cần thiết khác.. đảm bảo đáp ứng kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Trước mắt trang bị ngay máy đo thân nhiệt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; công vào trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; các chốt biên phòng tại các cửa khẩu và tại các đơn vị khác theo yêu cầu phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời nghiên cứu, đề xuất chế độ và nguồn kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, viên chức tham gia trực phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan thông tấn báo chí, các địa phương thực hiện ngay việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh thông qua hệ thống báo, đài, trạm truyền thanh cơ sở, thông tin lưu động, treo băng rôn, banner, áp phích, chạy chữ trên các bảng led,... tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nơi tập trung đông dân cư, các tuyến giao thông chính để góp phần nâng cao hơn nữa ý

thức của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; trong đó chú ý việc hướng dẫn người dân cách thức đeo, tháo khẩu trang đúng cách và quy trình rửa tay đảm bảo phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

- Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện công tác vệ sinh phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể có phương án và thực hiện tốt công tác giám sát cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức phân loại người bệnh ngay từ khi người bệnh đến đăng ký khám bệnh. Khai thác yếu tố dịch tễ của người bệnh có nơi sinh sống hoặc đến từ vùng dịch bệnh ở Trung Quốc trong vòng 14 ngày. Nếu thấy nghi ngờ trường hợp viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân cần cách ly tạm thời, thông báo khẩn cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán kịp thời; thực hiện nghiêm túc công tác phân luồng, cách ly và điều trị bệnh nhân; kiểm soát nhiễm khuẩn tại các bệnh viện, hạn chế thấp nhất biến chứng, tử vong do bệnh gây ra và không để lây lan dịch bệnh trong cơ sở y tế trong trường hợp phát hiện dịch bệnh.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải quan Long An, Công an tỉnh và các lực lượng chức năng khác cùng lãnh đạo các địa phương giám sát chặt chẽ những hành khách nhập cảnh từ quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh (nhất là những người bệnh sống hoặc đến từ vùng dịch ở Trung Quốc) có triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt). Tổ chức khám sàng lọc, cách ly tạm thời ngay tại cửa khẩu và chuyển về cơ sở y tế gần nhất để xử lý dịch theo quy định.

- Chủ động xây dựng phương án (dự phòng) xử lý từng tình huống theo từng cấp độ diễn biến tiếp theo để tham mưu cho UBND tỉnh chủ động lãnh đạo, điều hành, không để bị động, bất ngờ.

5.2. Công an tỉnh

Phối hợp với Sở Y tế, cùng các ngành chức năng liên quan và các địa phương thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, đặt biệt là các địa phương có số lượng người Trung Quốc cư trú đông; đảm bảo an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh (nếu có); kiểm tra, thống kê những khách là người nước ngoài lưu trú tại các nhà trọ, khách sạn để chủ động giám sát, sàng lọc những trường hợp nghi ngờ theo đúng quy trình; tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng.

5.3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện nghiêm việc cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 424/UBND-VHXXH ngày 02/02/2020, có kế hoạch dạy bù để đảm bảo chương trình học cho học sinh, sinh viên; áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế; thường xuyên

theo dõi nắm tình hình dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, phối hợp cơ quan y tế có biện pháp xử lý kịp thời.

5.4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đăng tải các bản tin về tình hình dịch bệnh chính xác, kịp thời để người dân chủ động phòng, chống dịch, không hoang mang, lo lắng.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, lễ hội, hội nghị, hội thảo trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 423/CD-UBND ngày 31/01/2020.

5.5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kết hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 444/UBND-VHXXH ngày 03/02/2020 về việc triển khai thực hiện Công điện số 01/CD-LĐTĐ ngày 02/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đặc biệt là công tác rà soát, thống kê cập nhật các số liệu, thông tin y tế liên quan tới lao động nước ngoài đến từ vùng có dịch (tổng số lao động nước ngoài, số về quê ăn Tết, số đi qua vùng dịch, số đã quay trở lại Việt Nam, ...), nhất là lao động người Trung Quốc.

5.6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch trên trên các đàn gia súc, gia cầm, chủ động xây dựng các phương án và triển khai ngay các biện pháp vệ sinh phòng bệnh theo phương châm 4 tại chỗ.

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh, các ngành chức năng liên quan và UBND huyện Thạnh Hóa thực hiện ngay công tác quản lý, kiểm tra việc kinh doanh mua bán giá súc, gia cầm,... tại chợ nông sản Thạnh Hóa theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 465/UBND-THKSTTHC ngày 04/02/2020, đảm bảo thực hiện việc quản lý và bảo vệ động vật hoang dã cũng như kinh doanh động vật không rõ nguồn gốc đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

5.7. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan rà soát, cân đối nguồn kinh phí để cấp bổ sung cho các đơn vị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trong các tình huống cụ thể.

- Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết trong điều kiện cấp bách phòng, chống dịch để cung ứng ngay các vật tư y tế, hóa chất, thuốc điều trị, phương tiện, trang thiết bị cần thiết khác.. đảm bảo đáp ứng kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

5.8. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Công an tỉnh, Hải quan Long An cùng các ngành chức năng liên quan và các địa phương thực hiện nghiêm việc giám sát,

kiểm soát chặt chẽ việc xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu, đường mòn, lối mở tiếp giáp với biên giới Campuchia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan. Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các đơn vị quân đội.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các ngành chức năng liên quan khẩn trương hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác tuyên quân năm 2020 trên tinh thần gọn nhẹ, đảm bảo động viên, khích lệ tinh thần tham gia bảo vệ Tổ quốc cho các chiến sĩ mới (không tổ chức hội trại tòng quân như thường lệ).

5.9. Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh cùng các ngành chức năng liên quan và các địa phương tập trung, thường xuyên thanh tra, kiểm tra các cơ sở, cửa hàng kinh doanh các trang thiết bị y tế (đặc biệt là khẩu trang) để chống đầu cơ, ghim hàng, kiên quyết áp dụng hình thức xử lý nghiêm khắc nhất đối với các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5.10. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người của tỉnh theo nhiệm vụ, địa bàn được phân công chủ động phối hợp với cấp ủy, địa phương trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo bám sát, nắm chắc, chỉ đạo kịp thời và xử lý hiệu quả.

5.11. Đề nghị các đồng chí Bí thư và yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương; báo cáo kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn và các đề xuất, kiến nghị (nếu có).

5.12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể tỉnh chỉ đạo trong hệ thống tích cực, chủ động phối hợp với ngành y tế và chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị đối với công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung trên, các Sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TV BCĐ PC dịch bệnh của tỉnh;
- Sở Y tế; CDC Long An;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo LA; Đài PTTH LA;
- CVP, PCVP (Phan);
- Phòng VHXX;
- Lưu: VT, DTh. (4)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Cần